

KỶ HỢP THỨ TƯ QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm ông

Nguyễn Văn Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Sóc Trăng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu làm Tổng Thanh tra Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường

vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự. Sau khi trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn

Việt bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh tra Chính phủ, Quốc hội tiến hành biểu quyết với tỷ lệ cao các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thế làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Lê Minh Khái làm Tổng Thanh tra Chính phủ. Sau đó, Quốc hội tiếp tục tiến hành công tác xây dựng luật. Sau khi nghe Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng

Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ để tham gia đóng góp ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 26/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 1/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới và Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; 15 năm thực hiện Thông báo Kết luận 94-TB/TW ngày 30/12/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Chương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh dự hội nghị.

10 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương. Đây là những chủ trương, định hướng chỉ đạo rất quan trọng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tư tưởng của Đảng. Nhờ vậy, thời gian qua, công tác giáo dục lý luận chính trị được tăng cường, trong đó chú trọng chỉ đạo đổi mới và thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Sự phối hợp, gắn kết giữa công tác tư tưởng, lý luận với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chặt chẽ. Việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội được quan tâm và thực hiện thông qua nhiều hình thức. Công tác báo chí của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, cả trong hoạt động báo chí và công tác quản lý báo chí. Được sự quan tâm đầu tư về nhân lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật của tỉnh và các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí tiếp tục phát triển về số lượng, loại hình, ấn phẩm, sức tác động và sự lan tỏa của báo chí đối với xã hội ngày càng được mở rộng. Song song với việc phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, báo chí đã tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và giải quyết các điểm nóng ở cơ sở, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn tỉnh. Trên lĩnh vực tuyên truyền miệng, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng có nhiều sáng tạo, đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Thực hiện Thông báo Kết luận 94-TB/TW, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời gian qua được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng. Ban chỉ đạo 94 các cấp hoạt động tuyên truyền xuyên, hiệu quả; tích cực tham mưu cho cấp ủy giải pháp đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm mới phát sinh ngày từ cơ sở; nâng cao năng lực dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt tình hình tư tưởng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu làm rõ thêm một số kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế, từ đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của trung ương trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền miệng và đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị từ việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận của trung ương, cấp ủy các cấp cần nghiêm túc nhìn nhận, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện của từng cấp, từng ngành, trong từng lĩnh vực nhằm tiếp tục đúc rút kinh nghiệm, từ đó tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới. Thường xuyên nắm chắc tình hình, nghiên cứu, xác định các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận và báo chí. Tăng cường sự chủ động, tích cực, phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền miệng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận, báo chí có chất lượng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng... *(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đăng trong số báo này).*

ĐÀO QUYN

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

các trường công lập; có thêm chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đặc biệt là chính sách với giáo viên mầm non; tình cơ có chế tuyển giáo viên tin học thay vì đi thuê như hiện nay, tăng kinh phí sửa chữa máy tính; quy định cụ thể các khoản thu để tránh lạm thu đầu năm học. Các đại biểu cử trí cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc đầu thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học và trong quy hoạch giáo dục; quy chế chuyên môn, tổ chức thi, tuyển sinh, chất lượng giáo dục; phân bổ kinh phí sự nghiệp giáo dục đối với các cấp học...

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp gửi các cấp, các ngành có thẩm quyền giải quyết và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) thông báo
Thành lập Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thái Bình trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Tên đầy đủ: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thái Bình
Tên viết tắt: PTI Thái Bình
Địa chỉ: Tầng 5, số 355 Lý Bôn, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0227.3839288 Fax: 0227.3839288
Giám đốc Công ty: Bà Bùi Thị Tâm
Chức năng hoạt động: Kinh doanh bảo hiểm gốc, giám định tổn thất, đại lý giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, các hoạt động khác theo quy định và phân cấp của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.
Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện xin trân trọng thông báo cho các quý đơn vị được biết và liên hệ.

đúng tôn chỉ, mục đích của mình, thông tin kịp thời, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, cổ vũ các gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua ở địa phương.

10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, Thái Bình đã tập trung kiên toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp và công tác tuyên truyền miệng; quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, các điều kiện bảo đảm cho hoạt động báo cáo viên và là một điểm sáng của toàn quốc về hoạt động này. Hầu hết báo cáo viên của các đảng bộ, tuyên truyền viên của các đoàn thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, uy tín và phương pháp truyền đạt hiệu quả, góp phần định hướng, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện thời sự, chính trị quốc tế, trong nước, trong tình tác động lớn đến tình hình tư tưởng.

15 năm thực hiện Thông báo Kết luận 94, ban chỉ đạo các cấp đã được kiên toàn, định kỳ hàng quý tổ chức giao ban, đánh giá tình hình thực hiện công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đấu tranh chống các quan điểm sai trái trong văn học, nghệ thuật; tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, nhất là các ngành thành viên ban chỉ đạo, bảo đảm việc nắm bắt tình hình, triển khai các giải pháp đấu tranh thường xuyên và chặt chẽ hơn. Qua đó đã nâng cao tinh thần cảnh giác, sức “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, các vụ việc nổi cộm nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ của các trang mạng xã hội như hiện nay.

Những kết quả đạt được của công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước; đồng thời, động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta thẳng thắn đánh giá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như báo cáo và trong ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị đã nêu. Trong đó, đáng lưu tâm là:

- Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí còn thiếu tính sắc bén, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời.

- Sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí còn hạn chế. Tinh thần học tập nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc.

- Sự suy thoái về nhận thức, tư tưởng chính trị trong một số cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn. Hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút về phẩm chất đạo đức, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, thực dụng có chiều hướng gia tăng.

- Trong bối cảnh công tác tư tưởng phải đổi mới với rất nhiều khó khăn, thử thách, trận địa tư tưởng lại trải rộng và nhiều khi không rõ chiều tuyến song nhiều cơ quan, đơn vị, cơ sở chưa coi trọng đúng mức tới công tác tuyên truyền miệng, chưa thấy

hết tính phức tạp, cam go của công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Do vậy, còn phó vác các gương người tốt, việc tốt, quản lý trận địa tư tưởng cho ngành chuyên môn. Trong khi đó, lực lượng, phương tiện của chúng ta dù đã được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa thể theo kịp với tình hình thực tiễn. Đó là những điểm rất đáng suy nghĩ.

Thưa các đồng chí!

Những nhìn nhận, dự báo trong từng lĩnh vực và xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp để thực hiện tốt hơn các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương trong thời gian tới của chúng ta cũng đã theo sát kịp thời. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để ra trong Chỉ thị là không đơn giản. Điểm mấu chốt là các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiến hành rà soát, xây dựng, bổ sung quy chế, quy định, nội quy về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân trong việc cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng internet và trên các trang mạng xã hội; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thời gian tới, nhất là việc xác định các nhiệm vụ, giải pháp mang tính trọng tâm, trọng điểm.

- Đối với công tác tư tưởng, cần tham mưu với cấp ủy đánh giá, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, bảo đảm các tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chú trọng nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời chỉnh những nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức lẫn hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đối với công tác lý luận, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của các cấp ủy các cấp; chú trọng tổng kết thực tiễn, đi sâu nghiên cứu tổng kết và nhân rộng các mô hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công nghệ, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là tổng kết lý luận về xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là tổng kết lý luận về xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là tổng kết lý luận về xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là tổng kết chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hội nhập kinh tế quốc tế với đặc thù tình nông nghiệp...; xây dựng kế hoạch giáo dục lý luận chính trị cụ thể gắn với yêu cầu thực tiễn địa phương; mở rộng đối tượng tham gia học tập lý luận chính trị (nhưng tránh tràn lan) trong đó chú trọng tới các đối tượng: bí thư chi bộ, cấp ủy viên các cấp, ban chấp hành các đoàn thể...

- Về công tác lãnh đạo, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với hoạt động báo chí. Chủ trương đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, bảo đảm tính toàn diện, kịp thời, chính xác, hấp dẫn. Quan tâm công tác xây dựng Đảng trong cơ quan báo chí, để cao trách nhiệm của đảng viên, nhất là người đứng đầu trong cơ quan báo chí. Làm tốt công tác tổng hợp, quản lý thông tin báo chí về tình hình địa phương; định hướng các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin cho